

Số: 602/BC-CĐDK

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2024

## BÁO CÁO

### Tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong đoàn viên, người lao động ngành Dầu khí Quý III năm 2024

Thực hiện Quy chế hoạt động của đội ngũ cộng tác viên Dư luận xã hội Công đoàn Dầu khí Việt Nam; kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của người lao động (NLĐ) Dầu khí, Công đoàn Dầu khí Việt Nam báo cáo tình hình tư tưởng và dư luận xã hội Quý III năm 2024, như sau:

#### I. TÌNH HÌNH CHUNG, CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG TẬP ĐOÀN

##### 1. Tình hình chung

Kết thúc 9 tháng, Petrovietnam đã duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, các công trình, nhà máy vận hành liên tục, hiệu quả, an toàn góp phần giúp Tập đoàn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất 9 tháng từ 1,3% - 19%. Bên cạnh các kết quả tích cực từ sản xuất, Tập đoàn đã hoàn thành toàn diện 6/6 chỉ tiêu tài chính cả năm 2024 theo kế hoạch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và HĐQT giao, về đích trước từ 3-5 tháng. Trong đó, 5/6 chỉ tiêu tăng trưởng từ 9% -31% so với năm 2023.

Bên cạnh công tác sản xuất kinh doanh, Tập đoàn cũng dành nhiều nguồn lực cho hoạt động an sinh xã hội với tổng giá trị 480 tỷ đồng trong 9 tháng qua. Trong đó, kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho người nghèo 95 tỷ đồng; hỗ trợ chương trình giáo dục, đào tạo 227 tỷ đồng; hỗ trợ chương trình y tế 52,3 tỷ đồng; hỗ trợ các tổ chức, Quỹ hội 105,7 tỷ đồng.

Đặc biệt, ngày 21/9/2024 tại xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, Petrovietnam phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức khởi công tái thiết khu dân cư thôn Kho Vàng (xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai). Dự kiến khu tái định cư thôn Kho Vàng rộng 2,5ha và đáp ứng chỗ ở cho khoảng 40 hộ dân. Việc tái thiết khu dân cư thôn Kho Vàng thể hiện tấm lòng, văn hóa nghĩa tình, sẻ chia của người Dầu khí. Qua đó, cũng góp phần thực hiện chủ trương của Đảng và Chính phủ trong việc quan tâm, hỗ trợ đồng bào dân tộc, nhất là trong các tình huống khắc phục hậu quả sau thiên tai.

##### 2. Tình hình quan hệ lao động

Trong quý III năm 2024, Tập đoàn không để xảy ra tai nạn lao động, không xảy ra tranh chấp lao động, không có khiếu kiện liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của NLĐ.





## II. TÌNH HÌNH DLXH TRONG ĐOÀN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG

### 1. Tư tưởng, tình cảm của đoàn viên, NLD trước hiện trạng phát triển của Tập đoàn

Trước những kết quả mà Tập đoàn đạt được trong 9 tháng đầu năm, NLD Dầu khí rất vui mừng, phấn khởi và luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp trong Tập đoàn. Phát huy tinh thần “*Một đội ngũ - Một mục tiêu*”, đội ngũ công nhân lao động luôn đoàn kết và nâng cao hiệu quả, hiệu suất làm việc, góp phần thực hiện thành công mục tiêu của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Cùng với đó, NLD luôn cập nhật các thông tin chính thống, đấu tranh với các thông tin trái chiều, thông tin không chính xác, không có vấn đề nào nổi cộm về tư tưởng, đạo đức lối sống hoặc liên quan đến các quan điểm sai trái, chống phá của các thế lực thù địch trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, NLD.

Đại bộ phận NLD có ý thức đoàn kết, chia sẻ những khó khăn với đơn vị nói riêng và Tập đoàn nói chung, có mong muốn làm việc ổn định và gắn bó lâu dài với Tập đoàn.

Trong Quý III năm 2024, Tập đoàn DKVN đã đón nhận một số tin vui, như:

- Petrovietnam vinh dự được vinh danh ở vị trí dẫn đầu trong Top 10 Thương hiệu mạnh Việt Nam 2024 qua đó khẳng định uy tín, thương hiệu, vai trò của một Tập đoàn kinh tế nhà nước hàng đầu, đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền tổ quốc.

- Hoàn thành các chỉ tiêu về doanh thu và thu nộp ngân sách của năm 2024 trong 9 tháng.

Các yếu tố trên tác động tích cực đến tư tưởng, tình cảm, niềm tin cũng như việc đảm bảo việc làm, thu nhập của đoàn viên, NLD trong toàn Tập đoàn.

**Bên cạnh những yếu tố tích cực tác động tốt đến tư tưởng, tình cảm đoàn viên, NLD còn một số vấn đề gây băn khoăn, lo lắng trong bộ phận NLD, như:**

- Một số NLD Petrocons mong muốn được giải quyết dứt điểm việc nợ lương, bảo hiểm đồng thời mong muốn đảm bảo việc làm ổn định.

- Cùng với sự phát triển và ứng dụng công nghệ ngày càng nhiều thì các chiêu trò lừa đảo công nghệ cao đang gây ra sự lo lắng cho đoàn viên, NLD. Vẫn còn nhiều NLD chưa thành thạo trong việc sử dụng các ứng dụng công nghệ số, điều này ảnh hưởng đến việc tiếp cận cũng như tinh thần tham gia của NLD trong công tác Chuyển đổi số.

### 2. Tình hình dư luận và sự quan tâm của NLD trước những vấn đề lớn của đất nước như: Kinh tế xã hội, Văn hóa, An ninh trật tự

Nhìn chung, tình hình tư tưởng của cán bộ, đoàn viên, NLD ổn định, tuyệt đối yên tâm và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ. Một số vấn đề được NLD quan tâm như:

AC  
C.H  
ĐC  
KH  
NA  
W



- NLĐ vô cùng phấn khởi và tin tưởng vào đường lối của Đảng, sự lãnh đạo, điều hành của Chính phủ trước thông tin GDP 9 tháng năm 2024 của đất nước tăng 6,82% so với cùng kỳ năm 2023, đây là cơ sở để NLĐ tin tưởng vào chính sách đầu tư phát triển và an sinh xã hội của đất nước trong thời gian tới.

- Đánh giá cao kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng ngày 03/8/2024 và ngày 16/8/2024 với nội dung quan trọng về công tác nhân sự của Đảng; hoạt động ngoại giao của Đảng, Nhà nước thời gian qua; quan điểm chỉ đạo kiên quyết trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Phiên họp thứ 26 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

- Quan tâm theo dõi, đánh giá cao việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là mục tiêu cao nhất của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong năm 2025; là nền tảng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng và hướng tới 100 năm thành lập Nước. Mục tiêu này cần phải được thực hiện với quyết tâm cao nhất, nỗ lực lớn nhất, hành động quyết liệt với giải pháp thực hiện hiệu quả nhất, bảo đảm phải đạt và phấn đấu vượt các mục tiêu đề ra; đây là trách nhiệm của Đảng trước nhân dân, trước lịch sử vẻ vang, hào hùng của dân tộc, trước bạn bè quốc tế.

- Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8 năm 2024 như: Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nội dung sửa đổi, bổ sung một số quy định của Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Các tổ chức tín dụng.

### **3. Sự quan tâm, đón nhận của đoàn viên, NLĐ về các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Văn hóa Dầu khí lần thứ XV.**

Tuần lễ Văn hoá Dầu khí là một trong những sự kiện được tổ chức thường niên, truyền thống, đã trở thành sự kiện văn hóa đặc trưng, mang bản sắc và thương hiệu riêng của Petrovietnam. Các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Văn hóa Dầu khí mang đến không khí vui tươi, phấn khởi trong đoàn viên, NLĐ toàn ngành

Tuần lễ Văn hoá Dầu khí gồm chuỗi các hoạt động văn hóa, thể thao, các hoạt động hỗ trợ, thăm hỏi NLĐ, các hoạt động an sinh xã hội thăm nghĩa tình của người Dầu khí. Nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Tuần lễ Văn hóa Dầu khí lần thứ XV đã được Công đoàn DKVN và các cấp Công đoàn triển khai như:

- Các hoạt động tuyên truyền cao điểm, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề “Một đội ngũ, một mục tiêu” và Đề án tái tạo Văn hóa Petrovietnam;

- Tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, tặng quà NLĐ Dầu khí có hoàn cảnh khó khăn, tri ân các thế hệ cán bộ có đóng góp xây dựng ngành;

- Tổ chức Hội thao ngành Dầu khí các khu vực phía Bắc và phía Nam thu hút gần 2.000 đoàn viên, NLĐ tham gia. Ngoài ra các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT cũng được các cấp Công đoàn tích cực triển khai tại đơn vị;

- Khen thưởng cho các Công đoàn trực thuộc Công đoàn DKVN đã có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.




Các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Văn hóa Dầu khí đã góp phần bồi đắp niềm tin, ý chí, bản lĩnh, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của ngành Dầu khí, góp phần xây dựng, nâng cao hình ảnh, uy tín, thương hiệu của Tập đoàn, cũng như động viên, khích lệ NLĐ Dầu khí vượt qua khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội VII Công đoàn Dầu khí Việt Nam và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

#### **4. Tâm tư, tình cảm của đoàn viên, NLĐ dành cho đồng bào nhân dân các tỉnh, thành phố phía Bắc chịu ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 (bão Yagi)**

Trong những ngày đầu tháng 9 vừa qua, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, cơn bão mạnh nhất trong nhiều thập kỷ qua đã để lại những hậu quả nặng nề với các tỉnh, thành phố phía Bắc, khiến nhiều người chết và mất tích, hàng trăm người bị thương, nhiều diện tích lúa và hoa màu bị thiệt hại, nhiều tuyến đường, công trình, nhà cửa, tài sản và hàng nghìn ha lúa, hoa màu, ... bị hư hại, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của đồng bào nhân dân và NLĐ Dầu khí các tỉnh, thành phố phía Bắc

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, Chính phủ, Công đoàn - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, với truyền thống văn hóa nghĩa tình của người Dầu khí và tinh thần tương thân tương ái, thể hiện sự đồng cảm, sẻ chia đối với đồng bào nhân dân. Đoàn viên, NLĐ trong toàn Tập đoàn đã cùng chung tay quyên góp, ủng hộ đồng bào nhân dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3, góp phần khắc phục hậu quả, tiếp thêm sức mạnh giúp đồng bào nhân dân nhanh chóng vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Với tổng số tiền **48.550.660.998đ** (Bốn mươi tám tỷ, năm trăm năm mươi triệu, sáu trăm sáu mươi nghìn, chín trăm chín mươi tám đồng) từ nguồn quyên góp, ủng hộ của NLĐ Dầu khí, nguồn An sinh Xã hội của Tập đoàn và Đơn vị thành viên Tập đoàn. Công đoàn - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã kịp thời triển khai các đoàn công tác đến thăm hỏi, trao hỗ trợ cho đồng bào nhân dân 22 tỉnh, thành phố và 17 đơn vị trong ngành Dầu khí. Việc làm này thể hiện nghĩa cử cao đẹp, nghĩa tình người Dầu khí, tô đậm thêm giá trị nhân văn và nét đẹp Văn hóa người Dầu khí.

Trên đây là báo cáo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong đoàn viên, NLĐ Dầu khí Quý III, năm 2024.

Trân trọng báo cáo ! 

#### **Nơi nhận:**

- Tổng LĐLĐVN (để b/cáo);
- Đảng ủy TĐDKQGVN (để b/cáo);
- Ban Thường vụ CĐ DKVN (để b/cáo);
- Các Ban/VP CĐ DKVN;
- Lưu: VT, TGNC./.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ  
BỘ CHỦ TỊCH**

**B.C.H  
CÔNG ĐOÀN  
DẦU KHÍ  
VIỆT NAM**

  
**Vũ Anh Tuấn**

